

Số: /BC-SKHCHN

Hà Giang, ngày tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Thực hiện công văn số 1109/CV-HĐPH ngày 23/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả như sau:

#### **I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

##### **1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo**

Xác định rõ, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ công chức, viên chức của ngành. Trong năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp; Sở khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 597/KH-SKHCHN ngày 23/6/2021 V/v tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Khoa học và Công nghệ. Qua đó các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân công chức, người lao động tự nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong PBGDPL và thi hành pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả Luật PBGDPL.

##### **2. Kết quả triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật**

2.1. Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL

- Sở hiện nay có 01 Lãnh đạo của Sở làm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh và 01 cán bộ thanh tra Sở phụ trách công tác PBGDPL tại cơ quan.

- Công tác PBGDPL tại Sở luôn triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng với văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chức năng có liên quan.

##### **2.2. Nội dung pháp luật chủ yếu tuyên truyền phổ biến**

- Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PBGDPL: Quyết định số 1521/QĐTTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015;

- Phổ biến rộng rãi các chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi được giao quản lý; Định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2022.

- Phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên...

- Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tế theo từng giai đoạn cụ thể để kịp thời nắm bắt thông tin tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động cập nhật thông tin về dịch bệnh từ kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế, Sở Y tế và của cơ quan có chức năng có liên quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai đến công chức, người lao động trong cơ quan biết, thực hiện và yên tâm công tác.

\* Hình thức PBGDPL: Triển khai qua các cuộc họp, giao ban; triển khai văn bản qua mạng nội bộ Ioffice; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của cơ quan đảm bảo đúng quy định pháp luật của nhà nước; phổ biến qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật đã được bố trí tại Văn phòng Sở...

\* Hình thức tuyên truyền

- Số cuộc tuyên truyền miệng pháp luật (hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn giới thiệu văn bản, các cuộc thanh tra, kiểm tra): 03 cuộc với 180 lượt cán bộ và các tổ chức cá nhân kinh doanh.

- Tuyên truyền trên Website của Sở: 117 tin bài

- Trên báo viết của ngành: 12 bài

- Trên đài phát thanh truyền hình: 01 cuộc

2.3. Kinh phí dành cho các hoạt động của công tác PBGDPL được phân bổ cho các phòng, đơn vị trực thuộc để tổ chức tập huấn và tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Hiện tại tất cả cán bộ công chức, viên chức được trang bị máy tính có kết nối mạng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở trong năm 2021 đã bám sát các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp; nội dung này được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ đã không ngừng phát huy tinh thần tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao động; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho công chức, người lao động; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công chức, người lao động trong toàn cơ quan. Công chức, người lao động trong Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị tốt, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên quá trình triển khai thực hiện công tác PBGDPL và thi hành pháp luật tại cơ quan luôn thuận lợi và không gặp bất cứ khó khăn nào.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các kế hoạch, hướng dẫn PBGDPL của Sở Tư pháp.

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL của Trung ương và của Tỉnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan.

- Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở, giữa công chức, người lao động cơ quan với nhau, đảm bảo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.

- Tổ chức hưởng ứng hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Hội đồng PBGDPL quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo lĩnh vực ngành quản lý. Cung cấp, hỗ trợ các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT; TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Minh Giang**

## BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

( Kèm theo báo cáo số: /BC-SKHCN ngày tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ)

	Phổ biến pháp luật trực tiếp		Thi tìm hiểu pháp luật		Số tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí			Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền hình (lần)	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên thông tin đại chúng (tin bài)	
	Số cuộc	Số lượt người tham dự	Số cuộc thi	Số người tham dự cuộc thi	Tổng số	Chia theo ngôn ngữ thể hiện				
						Tiếng việt	Tiếng dân tộc thiểu số			khác
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Kết quả PBGDPL tại Sở khoa học và Công nghệ	03	180	0		0				01	12